

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันศุกร์ ที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย

ผู้มาประชุม ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายกฤษณะ ชนุนันท์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๒	นางสาวอรทัย โขสิต	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๓	นายสุมาตย์ ดงแสนสุข	เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๔	นายประพันธ์ ชนุนันท์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑	
๕	นายสมควร สาระคุณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๒	
๖	นายวันชัย งามลุน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๓	
๗	นายนพดล ชมภูเขียว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๔	
๘	นายวัชรระ พันระศรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๗	
๙	นายศุภณัฐ หลนบุษชา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๘	
๑๐	นายดาว ราชนา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๙	
๑๑	นายสุนทร อุนาสีหิ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๐	
๑๒	นายเด็จดวง โสภารักษ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๒	
๑๓	นางวิจิตรา แสนมนตรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๓	
๑๔	นายบุญถิ่น แก้วคุณอก	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๔	
๑๕	นายสุภชัย บวรศักดิ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๕	
๑๖	นายบุญรอด ดีชวง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๖	
๑๗	นางอมรรัตน์ กีบบุญ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๗	

ผู้มาประชุม ๑๗ คน

ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ๑๗ คน

ผู้ไม่มาประชุม ๐ คน

ลา กิจ, ลาป่วย ๐ คน

ขาดประชุม ๐ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายณัฏฐ์กร กุลเดชศิริวัฒน์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๒	นายเสงี่ยม วงษ์ชัย	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๓	นายสมพงษ์ ก่องขันธุ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๔	นางประสิทธิ์ วิสิทธิ์	เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๕	นายปรีชา มีแก้ว	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๖	นายอรุณ โคมทอง	หัวหน้าสำนักปลัด	
๗	นายบัญญัติ ศรีศิลป์	ผู้อำนวยการกองช่าง	

๘	นางสาวพิสรรัตน์ สรวงศิริ	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	
๙	นางสาวกรรณิกา โพนสิงห์	นักวิชาการศึกษา	
๑๐	นายวัชรพล ฤทธิเรืองนาม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๑	นายกรวิชัย สุขรักษา	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	
๑๒	นายแพนตรา ชนุนันท์	คนสวน	
๑๓	นางสาวสุพัตรา จันทิราช	พนักงานจ้างเหมาบริการ	

เรื่องก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง

ถึงกำหนดเวลา เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง เข้าห้องประชุม ตรวจนับดูว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ ปรากฏว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง เข้าประชุมครบองค์ประชุม

เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเรียนเชิญ นายกฤษณะ ชนุนันท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภา)

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายกฤษณะ ชนุนันท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภา)

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ๑.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารที่ ๑ ขอให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งได้ศึกษารายละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยรายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญ นายปรีชา มีแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ครับ

นายปรีชา มีแก้ว
(รองปลัด อบต.นาหนึ่ง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายปรีชา มีแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ขอนำเรียนระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีรายละเอียดสำคัญในข้อ ๒๐ การลาทุกประเภทของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภา

ท้องถิ่น เว้นแต่การลาตามข้อ ๑๔ ให้เป็นอำนาจพิจารณาอนุญาตของผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเมืองพัทยา

(๒) นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ สำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วแต่กรณี

(๓) ประธานสภาท้องถิ่น สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ดังนั้น จึงได้นำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภาฯ)

ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณารับรองรายงานการประชุม เชิญครับ

นายวัชระ พันธศรี
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวัชระ พันธศรี รองประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ทำการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านใดต้องการแก้ไข เพิ่มเติม ก็สามารถยกมือเพื่อขอแก้ไขและเพิ่มเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๓๓

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภาฯ)

ตามที่ทุกท่านได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังท่านใด จะเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพิ่มเติม รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง หรือไม่ เชิญครับ

ถ้าไม่มี ขอให้ยกมือรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาหนึ่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เชิญครับ

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม	๑๔	เสียง
- ไม่รับรอง	๐	เสียง
- งดออกเสียง	๓	เสียง

(ประธานสภา เลขานุการสภา และ สมาชิกสภา หมู่ ๘)

มีมติ เห็นชอบ รับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภา)

ในระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
หรือคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดมีเรื่องด่วนและกระทู้ถาม แจ้งต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ในระเบียบวาระการประชุมนี้ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านใด มีเรื่องกระทู้
ถาม ดั่งนั้นกระผมขอผ่านไปยังระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ต่อไป

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งได้รับทราบ เชิญครับ

นายเสงี่ยม วงษ์ชัย
(รองนายกอบต.นาหนึ่ง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งที่เคารพ ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายเสงี่ยม วงษ์ชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ขอนำเรียน
เรื่องเพื่อทราบ ๒ เรื่องดังนี้

๑. ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนที่ว่าการอำเภอโพธาราม ปลอดภัย ปลัดอำเภอ
โพธารามได้นำเรียนแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมและฝ่าเรื่องดังกล่าวมานำเรียนให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับทราบ เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ ให้
สมาชิกสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ ได้ยื่นเอกสารการลาให้ถูกต้อง เพื่อให้ข้อมูลในการ
ยื่นเดินทางไปต่างประเทศมีความถูกต้องตรงกันในระบบตรวจคนเข้าเมือง

๒. การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ๒๕๖๕ โดยมีเงื่อนไข
เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ก็ต้องมา
ลงทะเบียนรอบใหม่ด้วยเช่นกัน ซึ่งการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้
ก็เพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่ตกหล่น(คนที่ไม่มีสมาร์ตโฟน) และคัดกรองผู้ที่เงินไม่จริงออก
จะได้ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ลงทะเบียนได้ทั้งผู้ที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเก่าอยู่แล้ว และ คนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อน

- ผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย และอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป
- มีรายได้ส่วนตัวไม่เกินปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- พิจารณาจากรายได้ครัวเรือน*
- ผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงินอื่นๆ หรือถ้ามีต้องรวมแล้วไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้
- ผู้ลงทะเบียนต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย มีบ้านหรือทาวน์เฮาส์ไม่เกิน ๒๕ ตารางวา / มีห้องชุดพื้นที่ไม่เกิน ๓๕ ตารางเมตร และกรณีเป็นที่อยู่อาศัยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน ๑๐ ไร่

แต่เดิมเกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ ผู้มีรายได้ ส่วนตัวไม่เกินปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบ ใหม่มี แนวโน้มว่าจะหยิบเอารายได้ต่อครัวเรือนมาพิจารณาร่วมด้วย เพื่อคัดกรองผู้มี รายได้น้อยอย่างแท้จริง ซึ่งจากข้อมูลที่อัปเดตล่าสุด ได้กำหนดเกณฑ์รายได้ ให้ผู้มี สิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องมียาได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี รายได้ต่อครัวเรือน คือ รายได้รวมทั้งหมดของคนที่อยู่อาศัยอยู่ในชานชาเดียวกัน/มีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านเดียวกันหารด้วยจำนวนสมาชิก ประเภทของรายได้ที่นับรวม เช่น ค่าแรง เงินเดือน กำไรจากธุรกิจ เงินบำเหน็จ-บำนาญ ฯลฯ

ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรคนจน/บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- ลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสิน, ธนาคาร ธ.ก.ส. และธนาคารกรุงไทย
- เตรียมบัตรประชาชน
- กรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สิน
- เมื่อกรอกทุกอย่างเสร็จสิ้น ให้เก็บหลักฐานเอาไว้ยืนยันการลงทะเบียน ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

นายสมพงษ์ ก่องขันธุ์
(รองนายกอบต.นาหนัง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังที่เคารพ ท่านสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมพงษ์ ก่องขันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ตามที่ กระผมได้นำเรียนมีผู้ประสงค์ที่จะบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อบ้านบอล(สำหรับเด็ก) บัดนี้ได้ ดำเนินการจัดซื้อ และส่งมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก่องขันธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายปรีชา มีแก้ว
(รองปลัด อบต.นาหนัง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ที่เคารพ ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายปรีชา มีแก้ว รองปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ในระ เียบรวาระที่ ๔ ขอนำเรียนเรื่องเพื่อทราบต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาหนัง ดังนี้

๑. เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์(ตัดต้นไม้-ตัดหญ้าข้างทาง)บริเวณข้างถนนสาย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง - บ้านน้ำโล่ ตำบลชุมช้าง เนื่องจากมีหญ้าและต้นไม้ใหญ่ทำให้ต้นไม้ไปเกี่ยวสายไฟและบดบังทัศนวิสัยในการสัญจรไปมาของผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้ดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาและไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ สายไฟฟ้า ซึ่งอาจกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของประชาชน

๒. เรื่องการดำเนินการซ่อมแซมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาหนึ่ง เนื่องจากเดือนนี้มีการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ จึงนำเรียนต่อที่ประชุมได้รับทราบ เมื่อดำเนินการ ประชุมแล้วเสร็จครบตามกำหนดสมัยประชุมนี้ จะเร่งดำเนินการแจ้งให้ผู้ประกอบการ หรือผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมห้องประชุมต่อไป

นายวัชระ พันธะศรี
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวัชระ พันธะศรี สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ขอนำเรียนเรื่องเพื่อทราบ ตามที่กระผมได้รับการ ประสานจากเจ้าอาวาสวัดชัยศรีเจริญ บ้านดอนเหนือ หมู่ ๗ ตำบลนาหนึ่ง ทางวัดขอ ความอนุเคราะห์รถกระเช้าไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง เพื่อตัดแต่งกิ่ง ไม้ภายในบริเวณวัดชัยศรีเจริญ ดังนั้น จึงขอนำเรียนผ่านทางประธานสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ไปยังผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบ

นายเสงี่ยม วงษ์ชัย
(รองนายกอบต.นาหนึ่ง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งที่เคารพ ท่านสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเสงี่ยม วงษ์ชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ขอนำเรียน ตอบตามที่ทางท่านวัชระ พันธะศรี ได้นำเรียนเรื่องเพื่อทราบนั้น ในการดำเนินการลง พื้นที่ของรถกระเช้าไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตาม การจัดคิวออกปฏิบัติงานโดยยึดตามที่ได้รับหนังสือร้องทุกเข้ามา และออกปฏิบัติงาน จะต้องเป็นเรื่องที่เร่งด่วนเท่านั้น ถึงจะสามารถออกปฏิบัติหน้าที่โดยทันที จึงขอแจ้งให้ ทางท่านวัชระ พันธะศรี ทำหนังสือเข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง กอง ช่างจะดำเนินการจัดคิวงาน และจะเร่งดำเนินการลงพื้นที่ตามที่ท่านเสนอเข้ามา

ที่ประชุม

- รับทราบ

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอพักการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ๑๕ นาที
เชิญพักได้ครับ

พักการประชุมเวลา

๑๑.๑๐ น.

เริ่มประชุมต่อเวลา

๑๑.๒๕ น.

นายฤกษ์ ชนุนันท์
(ประธานสภา)

กระผมขอเชิญนางสาวอรทัย โฉมสิต รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง มาทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังชั่วคราว เชิญครับ

นางสาวอรทัย โฉมสิต
(รองประธานสภา)
ทำหน้าที่ประธานสภา

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรทัย โฉมสิต รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ขอขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ที่ให้โอกาสดิฉันได้ทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉันขอดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ในระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น

๕.๑ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

นางสาวอรทัย โฉมสิต
(รองประธานสภา)
ทำหน้าที่ประธานสภา

ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น ข้อ ๕.๑ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ขอเชิญผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งบประมาณ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา เชิญค่ะ

นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์
(นายกอบต.นาหนัง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ได้เสนอญัตติการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๔๖ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบ ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง จึงขอความเห็นชอบ จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง การพิจารณาเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) ครั้งที่ ๑ (โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมสภา)

กระผมขอเชิญ นายอริญ โคมทอง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เชิญครับ

นายอริญ โคมทอง
(หัวหน้าสำนักปลัด)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายอริญ โคมทอง หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านภายในตำบลนาหนึ่ง เพื่อสำรวจความเดือนร้อน ความต้องการขอประชาชนตำบลนาหนึ่ง และได้รวบรวมโครงการที่ได้มีการร่วมประชุมประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน จัดทำเป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)จะเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการต่างๆที่ได้ประชาคมร่วมกัน มีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ ถ้าสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข หรือชี้แจงเพิ่มเติม ก็สามารถดำเนินการได้โดยให้ยึดตามการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เชิญครับ

นางวิจิตรา แสนมนตรี
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางวิจิตรา แสนมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ ๑๓ ตามที่ได้อ่านร่างแผนพัฒนานาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ แล้วนั้น ขอเพิ่มเติม โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๓ ลงในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ด้วย

นายดาว ราชนา
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายดาว ราชนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๙ ขอเพิ่มเติม โครงการซ่อมแซมศาลาพักรกศพ บ้านนาหว้า หมู่ ๙ ครับ

นายอรรถ โคมทอง
(หัวหน้าสำนักปลัด)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายอรรถ โคมทอง หัวหน้า
สำนักปลัด ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงในการขอเพิ่มเติมโครงการเข้าในร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาหนึ่งได้เสนอมารับ ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓ ตามที่
ทางกองช่างได้ลงพื้นที่สำรวจ และตรวจสอบพบว่า ศาลาประชาคมดังกล่าวเป็น
โครงการ SML ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง จึงไม่
สามารถดำเนินการได้

๒. โครงการซ่อมแซมศาลาพักผ่อน บ้านนาหว้า หมู่ ๙ ตามที่ได้ตรวจสอบ
ข้อมูลการประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วนั้น โครงการดังกล่าวที่เสนอไม่ได้ผ่านการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน จึงไม่สามารถเพิ่มเติมในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ได้
ดังนั้น จึงขอให้ฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งพิจารณา

โครงการตามที่ได้มีการประชุมประชาคมร่วมกัน

นางสาวอรทัย ไชสิต
(รองประธานสภาฯ)
ทำหน้าที่ประธานสภาฯ

ตามที่ได้ฟังการชี้แจงทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง และ
หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงในการขอเพิ่มเติมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วนั้น สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งใดต้องการแก้ไข หรือชี้แจงเพิ่มเติม เชิญค่ะ

เมื่อไม่มีท่านใด ต้องการแก้ไข หรือชี้แจงเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เชิญให้ยกมือเพื่อลงมติเชิญค่ะ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งคออกเสียง ๒ เสียง (รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)
มีมติ เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

นางสาวอรทัย ไชสิต
(รองประธานสภาฯ)
ทำหน้าที่ประธานสภาฯ

สรุปได้ว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง มีมติเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ แล้วนั้น ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ชอบก็จะดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำโครงการต่างๆ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว มาใช้เป็นโครงการในการดำเนินงานงบประมาณ และขอ
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น ซึ่งทุกโครงการที่จะดำเนินการต้องมีอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอพักการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นาหนึ่ง ๑ ชั่วโมง เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง เชิญพักรับประทานอาหารได้

พักการประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น. (รับประทานอาหารเที่ยง)

เริ่มประชุมต่อเวลา

๑๓.๐๐ น.

๕.๒ การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้ไม่พอจ่าย

นางสาวอรทัย โฆสิต
(รองประธานสภา)
ทำหน้าที่ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา ญัตติเกี่ยวกับกิจการ
ของสภาท้องถิ่น ๕.๒ การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากรายการที่ประมาณการไว้ไม่พอจ่าย ขอเชิญผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา เชิญค่ะ

นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์
(นายกอบต.นาหนัง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังที่เคารพ ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ข้าพเจ้า นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นาหนัง ได้เสนอญัตติการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้ไม่พอจ่าย เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังในสมัย
ประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอน
ลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง จึงขอความเห็นชอบ จากสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาหนัง การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้ไม่พอจ่าย โดยรายละเอียดตามเอกสารที่แจก
ให้ทุกท่าน และขอเชิญ นายบัญญัติ ศรีศิลป์ ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจง เชิญ

นายบัญญัติ ศรีศิลป์
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ที่เคารพ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายบัญญัติ ศรีศิลป์
ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้ไม่พอจ่าย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

รายการที่โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบ
ลงทุน ประเภทรายจ่าย ค่าเช่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่
โอนครั้งนี้ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้ไม่พอจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสมพร อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๑๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๑๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอนเพิ่มครั้งนี้ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท

นางสาวอรทัย โฆสิต
(รองประธานสภาฯ)
ทำหน้าที่ประธานสภาฯ

ตามที่คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงเป็นที่เข้าใจแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครองเด็ก และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มีท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม หรือชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ในการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้ไม่พอจ่าย เชิญยกมือเพื่อลงมติ เชิญค่ะ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๒ เสียง (รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)

มีมติ เห็นชอบ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้ไม่พอจ่าย

๕.๓ การพิจารณาถ่ายโอนภารกิจ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนเหนือ หมู่ ๗ ตำบลนาหนัง อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย

นางสาวอรทัย โฆสิต
(รองประธานสภาฯ)
ทำหน้าที่ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระที่ ๕ ข้อที่ ๕.๓ การพิจารณาถ่ายโอนภารกิจโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนเหนือ หมู่ ๗ ตำบลนาหนัง อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา เชิญค่ะ

นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์
(นายกอบต.นาหนัง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ได้เสนอญัตติการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนเหนือ หมู่ ๗ ตำบลนาหนัง อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตามที่โครงการชลประทานหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนเหนือ หมู่ ๗ ตำบลนาหนัง อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ในแผนงานโครงการ

แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งโครงการชลประทานหนองคาย ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ และได้ทำการทดสอบการสูบน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

เหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ โครงการชลประทานหนองคาย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการส่วนตำบลนาหนัง เสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบ จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ในการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนเหนือ หมู่ ๗ ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยรายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญ

นายบัญญัติ ศรีศิลป์
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมสืบเนื่องจากกรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนเหนือ หมู่ ๗ และได้มีการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำบ้านดอนเหนือมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง โดยผ่านมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากในช่วงเวลาที่ได้ดำเนินการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำดังกล่าว นั้น มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์บางอย่างชำรุด เสียหาย ได้แก่ มอเตอร์สูบน้ำ พร้อมตู้ควบคุมมอเตอร์ ซึ่งทางกรมชลประทานหนองคาย ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนเหนือ หมู่ ๗ ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อดำเนินการติดตั้งมอเตอร์สูบน้ำ พร้อมตู้ควบคุมมอเตอร์ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงได้นำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง เพื่อประกอบการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนเหนือ หมู่ ๗ ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

นางสาวอรทัย โสสิต
(รองประธานสภาฯ)
ทำหน้าที่ประธานสภาฯ

ตามที่คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงเป็นที่เข้าใจแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้น้ำทำการเกษตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม หรือชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ในการพิจารณาการถ่ายโอนภารกิจ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนเหนือ หมู่ ๗ ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เชิญยกมือเพื่อลงมติ เชิญค่ะ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๒ เสียง (รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)

มติ เห็นชอบ การถ่ายโอนภารกิจ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนเหนือ หมู่ ๗ ตำบลนาหนัง อำเภอโพพพิสัย จังหวัดหนองคาย

เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น

๕.๔ การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางสาวอรทัย โฉมสิต
(รองประธานสภาฯ)
ทำหน้าที่ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น ๕.๔ การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา เชิญค่ะ

นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์
(นายกอบต.นาหนัง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ได้เสนอญัตติการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังในสมัยประชุมนี้ โดยรายละเอียด ขอเชิญ นายปรีชา มีแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อประกอบการพิจารณา เชิญครับ

นายปรีชา มีแก้ว
(รองปลัดอบต.นาหนัง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายปรีชา มีแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ขอชี้แจงรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการ/รายการ ค่าเครื่องปรับอากาศ งบประมาณอนุมัติ ๒๕,๖๐๐ บาท

ข้อความเดิม

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ราคารวมค่าติดตั้ง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (เครื่องปรับอากาศ ราคา ๒๒,๖๐๐ บาท ค่าติดตั้ง ๓,๐๐๐ บาท) จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (๑) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว
 - ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร
 - สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ (ธันวาคม ๒๕๖๔)

ข้อความใหม่

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ราคารวมค่าติดตั้ง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (๑) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว
 - ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร
 - สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ (ธันวาคม ๒๕๖๔)

นายอรรณู โคมทอง
(หัวหน้าสำนักปลัด)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอนำเรียนเพิ่มเติมตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งนี้เป็นเพียง การเปลี่ยนขนาดของเครื่องปรับอากาศ จากเดิม ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู เปลี่ยนแปลง เป็น ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ซึ่งงบประมาณในการดำเนินการไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงขอ นำเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

นางสาวอรทัย ไชสิต
(รองประธานสภาฯ)
ทำหน้าที่ประธานสภาฯ

ตามที่คณะผู้บริหาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง และหัวหน้า สำนักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบกฎหมาย เพื่อประกอบการพิจารณา นั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งท่านใด มีข้อสงสัย ต้องการสอบถาม เพิ่มเติม สามารถสอบถามหรือชี้แจงเพิ่มเติมได้ เชิญค่ะ

เมื่อไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง การ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญยกมือเพื่อลงมติ เชิญค่ะ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๕ เสียง

- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

- งคออกเสียง ๒ เสียง (รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)

มีมติ เห็นชอบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่นๆ

นางสาวอรทัย ไชสิต
(รองประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง คณะผู้บริหาร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดมี เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ เชิญค่ะ

นายสมพงษ์ ก่องขันธุ์
(รองนายกอบต.นาหนึ่ง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งที่เคารพ ท่านสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมพงษ์ ก่องขันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ใน ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น กระผมขอ นำเรียนแจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลนาหนึ่ง ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. เรื่องโครงการ Thai Water Plan โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งได้ ส่งโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณหลายร้อยโครงการ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วน ตำบลนาหนึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖ โครงการ โดย ๕ โครงการเป็น โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ โดยทางเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการได้ จัดส่งวิศวกรลงพื้นที่สำรวจสถานที่ในการดำเนินโครงการ จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลนาหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่เตรียมตัวออกสำรวจร่วมกับวิศวกร โดยจะทำการ ประสานท่านอีกครั้ง

๒. เรื่องโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะห้วยกุดหมื่นสวน หมู่ที่ ๑ ในการลงพื้นที่สำรวจและออกแบบการดำเนินโครงการ มีประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินบางส่วนไม่อนุญาตให้ขุดในเขตที่ดินติดกับแนวเขตในการดำเนินโครงการ ซึ่งจะทำให้มีงบประมาณบางส่วนที่เหลือจากการดำเนินโครงการ ก็สามารถนำมาใช้ดำเนินโครงการในเส้นทางอื่นได้

๓. เรื่องโครงการในส่วนที่เหลือที่ได้ของงบประมาณไปแล้วนั้น แต่ไม่ได้รับการจัดสรรในรอบนี้ ก็จะดำเนินการส่งโครงการเข้าไปใหม่ เพื่อของงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป

นายประพันธ์ ชนูนันท์
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประพันธ์ ชนูนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ ๑ ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ร่วมงานทอดเทียนเข้าพรรษา ในวันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ -

นางสาวอรทัย ไชสิต
(รองประธานสภาฯ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านใด ต้องการชี้แจง หรือมีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมในระเบียบวาระนี้อีกหรือไม่ เชิญค่ะ

เมื่อไม่มีท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมแล้วนั้น ดิฉันขออนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. การแต่งกาย ชุดสุภาพโทนสีขาว(เสื้อขาว) โดยรายละเอียดจะจัดทำเป็นหนังสือส่งให้ทุกท่านในภายหลัง วันนี้ ดิฉันขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายสุมาตย์ ดงแสนสุข)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง

ลงชื่อ



รับรองรายงานการประชุม

(นายกฤษณะ ชนูนันท์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ



(นายบุญถิ่น แก้วคุนอก)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายวิษระ พันธศรี)

รองประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายวันชัย งามลุน)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ได้รับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ



(นายกฤษณะ ชนุนันท์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง

รับรองรายงานการประชุม